

# ด่วนที่สุด

ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/ว๑๖๐๖



คณะกรรมการการศึกษาศาสนา คุณธรรม  
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  
๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษัโลก ประจำปี ๒๕๖๖ และขอเชิญเข้าร่วม  
ประชุมกับคณะทำงานคนดี รักษาโลก

เรียน ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด จำนวน ๑ แผ่น

๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม ในคณะกรรมการการศึกษาศาสนา  
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับการทำเรือแห่งประเทศไทย และสมาคม  
คาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เป็นองค์รภาคีเครือข่ายร่วมจัดโครงการ “นวัตกรรมรักษัโลก”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  
และเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน  
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดประกวดคลิป ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ในหัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวม  
ของเรา” ประเภทการจัดประกวดประกอบด้วย ๑) ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุ ๒๓ ปีขึ้นไป  
๒) ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า ๒๓ ปี และ ๓) ประเภทคลิปภาษาอังกฤษ สำหรับผู้มีอายุ  
น้อยกว่า ๒๓ ปี โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะจัดพิธี  
มอบรางวัลในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเด็ก  
เยาวชน และคนรุ่นใหม่ในสังคม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสังคมส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการส่งเสริมการกระทำความดี คณะกรรมการจึงขอ  
ความอนุเคราะห์จากท่านดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน  
และหน่วยงานในสังกัด เพื่อเชิญชวนนักเรียน เด็ก เยาวชนและผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี รายนละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

เพื่อหารือ...

เพื่อหารือผลการตอบรับของผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในสังกัดของท่าน ทั้งนี้ ขอความกรุณา  
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sadsana2559@hotmail.com  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะกรรมการบริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณา  
จากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายมรรณพ เดชวิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการการศาสนา  
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศาสนาฯ

ผู้ประสานงาน นายศราวุธ พลศรี

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๘